



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๑๖๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ การเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนโครงการ โดยให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน/เขตพื้นที่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรให้ส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๔ คน เข้ารับการอบรมกิจกรรมค่าย”จริยคุณ”แก่บุคลากรครูดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดหลวงพ่อดุสิตธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสมพร	สังวาระ	ประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์	ดวงสุวรรณ	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

	นางปานทิพย์	สุขเกษม	ประธานกรรมการ	
	นายพิราม	ภูมิวิจิต	รองประธานกรรมการ	
	นางลำพอง	พูลเพิ่ม	รองประธานกรรมการ	
นางพัชรี	ระมาตร์	กรรมการ	นายสุชาติ รัตน์เมธากูร	กรรมการ
นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ	ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง	กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์	สันตวงษ์	กรรมการ	นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ	เชียะสวัสดิ์	กรรมการ	น.ส.เกวลี บุญบา	กรรมการ
นายสุนทร	ศรีใหญ่	กรรมการ	น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มัน	กรรมการ
นายเพชร	สาระจันท์	กรรมการ	น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ
น.ส.ภาณุมาศ	ชาติทองแดง	กรรมการ	นายสุ่มังครัตน์ โคตรมณี	กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์	แดนวงศ์	กรรมการ	น.ส.อรุณรยา ภาคคำ	กรรมการ
น.ส.อรุณรณ	นิมดวง	กรรมการ	น.ส.อินทิรา จันโต	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	โถมวิไล	กรรมการ	น.ส.ณิชา แสงทอง	กรรมการ

